

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: *1169*/SNN&PTNT - KHTC

Thanh Hoá, ngày *31* tháng *3* năm 2020

V/v tham gia ý kiến về đề nghị của Công ty TNHH Xuân Đáng xin chấp thuận chủ trương cấp phép khai thác cát làm VLXD thông thường tại thị trấn Mường Lát và xã Tam Chung, huyện Mường Lát.

Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường.

Sở Nông nghiệp và PTNT nhận được Công văn số 1621/STNMT-TNKS ngày 18/3/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc tham vấn ý kiến về đề nghị của Công ty TNHH Xuân Đáng (Công ty) xin chấp thuận chủ trương cấp phép khai thác cát làm VLXD thông thường tại thị trấn Mường Lát và xã Tam Chung, huyện Mường Lát, trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được giao, Sở Nông nghiệp và PTNT có ý kiến như sau:

Công ty TNHH Xuân Đáng đề nghị chấp thuận chủ trương cấp phép khai thác cát làm VLXD thông thường tại 3 vị trí trên lưu vực sông Mã, thuộc địa phận huyện Mường Lát, cụ thể:

- Vị trí số 1: có diện tích khoảng 0,5 ha, là bãi bồi bán ngập nước ven bờ hữu sông Mã, vị trí gần nhất cách chân taluy âm đường Quốc lộ 15C khoảng 30m, nguồn gốc là đất sông suối do UBND thị trấn Mường Lát quản lý; dọc theo đường Quốc lộ đang có các hộ dân sinh sống. Hiện trạng khu vực bãi không có công trình, cây cối hoa màu.

- Vị trí số 2: có diện tích khoảng 1,0 ha, là bãi bồi bán ngập nước ven bờ hữu sông Mã (ngã 3 sông Mã và suối Poong), nguồn gốc là đất sông suối do UBND thị trấn Mường Lát và UBND xã Tam Chung quản lý; phía trên là khu vực đồi núi cao đang được nhân dân trồng chuối; phía đối diện (bờ tả) là đường Tỉnh lộ 521D. Hiện trạng khu vực bãi không có công trình, cây cối hoa màu.

- Vị trí số 3: có diện tích khoảng 0,3 ha, là bãi bồi bán ngập nước ven bờ tả sông Mã, vị trí gần nhất cách chân taluy âm đường Tỉnh lộ 521D khoảng 35m; nguồn gốc là đất sông suối do UBND xã Tam Chung quản lý; dọc theo đường Tỉnh lộ không có dân cư sinh sống. Hiện trạng khu vực bãi bồi không có công trình, cây cối hoa màu.

Các vị trí đề xuất nêu trên không có trong Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản cát, sỏi làm vật liệu xây dựng tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 5368/QĐ-UBND ngày 28/12/2018. Vì vậy, đề nghị Công ty thực hiện thủ tục bổ sung vào Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản và các thủ tục có liên quan trước khi trình UBND tỉnh xem xét cấp phép.

Đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc Sở {để báo cáo};
- Lưu: VT, KHTC.

**KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Đặng Tiến Dũng